

กระทู้ถามที่ ๓๐๕ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔

เรื่อง กรณีทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้สอบสวนหาผู้กระทำความผิดในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์งบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท และประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าการสอบสวนมาตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นกรณีและผู้กระทำความผิดลอยนวล ไม่ได้รับโทษตามกฎหมายอันจะส่งผลเสียต่อความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากกรณีการทุจริตนี้ เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เงินทุกบาททุกสตางค์มีความสำคัญต่อความอยู่รอดของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. ผลสรุปของการสอบสวนในกรณีทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพียงภาคทัณฑ์และว่ากล่าวตักเตือน อาศัยมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการป้องกันการทุจริตจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เปรมศักดิ์ เพียยุระ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคความหวังใหม่

จังหวัดขอนแก่น

คำตอบกระทู้ถามที่ ๓๐๕ ร.

ของ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง กรณีทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ เกษราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดังนี้

คำถามที่ ๑ ผลสรุปของการสอบสวนในกรณีทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพียงภาคทัณฑ์
และว่ากล่าวตักเตือน อาศัยมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ จากผลการสอบสวนกรณีทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
เป็นการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่มีการกล่าวหาว่าจังหวัดต่างๆ จำนวน ๓๔ จังหวัด จัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ในราคาแพง ผลการสอบสวนสรุปได้ดังนี้

การดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในบางจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จัดซื้อ
เพียงคนเดียว แต่บางจังหวัดผู้จัดซื้อคือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัด
และสาธารณสุขอำเภอ ตามวงเงินที่จังหวัดได้รับอนุมัติ และการจัดซื้อทั้งหมดได้ดำเนินการจัดซื้อผ่าน
องค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้จัดซื้อเข้าใจว่าองค์การ
เภสัชกรรม จะเป็นผู้ตรวจสอบราคาว่า แพงหรือไม่ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่จัดซื้อยา เป็นช่วงที่มี
การยกเลิกราคากลางยาและอยู่ระหว่างการปรับปรุงราคากลางยาใหม่ เพราะในขณะนั้นประเทศไทย
เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการปรับค่าเงินบาทลอยตัว ทำให้ราคาขายสูงขึ้นและโรงพยาบาล
ไม่อาจซื้อยาบางรายการได้

แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ได้มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ผ่าน
องค์การเภสัชกรรม ก็ได้นำราคาขายที่จัดซื้อมาเปรียบเทียบกับราคากลางของยาที่ยกเลิกไปแล้ว ปรากฏว่า
ราคาขายที่จัดซื้อส่วนมากไม่เกินราคากลางที่ได้ดำเนินการจัดซื้อแต่เดิม และมีบางรายการที่ราคาขาย
สูงกว่าราคากลางยาที่นำมาเปรียบเทียบเนื่องจากเป็นยาดันด้ารับและเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ
อีกทั้งจำนวนรายการยาและจำนวนเงินที่สั่งซื้อไม่มากเพราะเป็นยารักษาโรคเฉพาะทางเท่านั้น สำหรับ
งบประมาณที่ได้จัดสรรมาส่วนหนึ่ง ในจังหวัดต่างๆ จะนำไปชำระหนี้ที่ค้างชำระขององค์การเภสัชกรรม
ในปีงบประมาณก่อน สำหรับราคาเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อในขณะนั้น เป็นไปตามภาวะและกลไกการตลาด

จากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงในการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ไม่พบว่า มีผู้ดำเนินการ
จัดซื้อรายใด มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เพียงแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และทางราชการ

ไม่ได้รับความเสียหายจากพฤติกรรมของผู้ดำเนินการจัดซื้อทั้งหมด ๓๕ จังหวัด เป็นเพียงการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งมีมาตรฐานการลงโทษตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือนได้ และผลการพิจารณาความผิดและโทษดังกล่าวข้างต้น อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

คำถามที่ ๒ กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการป้องกันการทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินนโยบายเร่งรัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขใหม่ ใน ๓ มาตรการหลัก ดังนี้

๑) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ฯ ทุกระดับเพื่อให้มีการตรวจสอบการจัดซื้อได้ในทุกระดับ

๒) การดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในทุกชั้นตอนมีผู้บริหารรับผิดชอบชัดเจนในทุกระดับจนถึงระดับกระทรวง

๓) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ในทุกระดับของสถานบริการให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบราคายาได้

การดำเนินงานภายใต้มาตรการต่างๆ และระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นการแก้ไขปัญหาการ บริหารยาและเวชภัณฑ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ได้พิจารณาเห็นว่าจะต้องมีการทบทวน กฎ ระเบียบ และโครงสร้างขององค์การเภสัชกรรมและปรับปรุงให้ประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหามีความชัดเจนต่อไป